



ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศึกษาภาพผู้บริโภค
สำนักชานคณะกรรมาธิการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก. ล้วนแม่ อ. เมือง จ. นครบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

อย. ร่วมกับ ดีเอสไอ จับผู้ลักลอบขายยาไวอากร้าปลอม พร้อมยาไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ ย่านบางรัก มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ยึดดำเนินคดีทันที ป้องผู้บริโภคมิให้ได้รับอันตราย

อย. ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation:DSI) จับผู้จำหน่ายยาไวอากร้าปลอม ย่านบางรัก ที่ลักลอบนำเข้ามาโดยผิดกฎหมาย พร้อมพบยาทามิฟลู และยากดภูมิคุ้มกันของผู้ผ่าตัด เป็นยาเสื่อมคุณภาพ ทำให้ร่างกายได้รับอันตรายจากการใช้ยา จำนวน 35 รายการ มูลค่า 25 ล้านบาท พร้อมยึดของกลางตรวจสอบ และดำเนินคดีอย่างเข้มงวด ในข้อหาขายยาปลอม และขายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นพ.ไพจิตร วราจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกัน แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดตามเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายตามด่านอาหารและยาโดยตลอดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตามกลุ่มชาวต่างชาติที่มักลักลอบนำเข้ามาเกี่ยวกับทางเพศ เช่น ยาไวอากร้าลักลอบนำเข้ามาขายในประเทศไทย ล่าสุดสืบพบว่า มีชาวต่างชาติลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศมากระจายขายตามร้านขายยา ทาง อย. ได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการสืบว่ามีร้านยาแห่งใดได้รับซื้อยาที่ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายดังกล่าว ในวันที่ (6 ต.ค. 52) เจ้าหน้าที่กองด่านอาหารและยา พร้อมเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอ ได้เข้าตรวจค้นร้านบูรพาสากล ตั้งอยู่ที่ 184/66-67 เขตบางรัก กรุงเทพฯ จากการตรวจค้น พบการจำหน่ายยาผิดกฎหมายที่ลักลอบนำเข้า จำนวน 35 รายการ โดยตรวจพบการจำหน่ายยาไวอากร้า ยาซิอะลิส ยาคามากร้า (กลุ่มยาไวอากร้า) ทั้งหมดเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา พร้อมกันนี้ ยังตรวจพบยาทามิฟลู ซึ่งทาง อย. ไม่ได้อนุญาตให้จำหน่ายในร้านขายยา นอกจากนั้น ยังพบยาสำหรับกดภูมิคุ้มกันของผู้ผ่าตัดที่ไม่มียุคิคุ้มกัน (ผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยนอวัยวะ), ยาอีโตสเตอร์ล, ยา EPREX ซึ่งเป็นยาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการสร้างเม็ดเลือดแดง ยาประเภทนี้ต้องเก็บในอุณหภูมิที่เย็น และลักลอบนำเข้าโดยใส่ในกระเป่า ทำให้ไม่ได้เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมของยา ดังนั้น ยาจะเกิดสลายตัว เมื่อผู้ป่วยนำไปใช้อาจไปทำลายเม็ดเลือดแดงตนเอง ทำให้คนไข้ขาดเลือด ซึ่งยาดังกล่าวเป็นยาที่มีราคาแพง หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อมาใช้ นอกจากเสียเงินจำนวนมากแล้ว ยังอาจได้รับยาที่ไปทำลายร่างกาย ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ อย. และดีเอสไอ ได้ยึดของกลางยาทั้งหมดที่จำหน่ายในร้านดังกล่าวนี้ โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท และแจ้งดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในข้อหาขายยาปลอมที่มีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท อีกทั้ง เป็นการขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.พิพัฒน์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. จะเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายาตามตะเข็บชายแดนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการดำเนินงานเชิงรุกของ อย. ที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้ยา และจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่อวดอ้างต่างๆ โดยเฉพาะ ใช้อวดเรื่องการรักษาอาการห่อนสมรรถภาพทางเพศ และซื้อยาจากร้านยาที่นำยาดังกล่าวมาขายในราคาถูก อาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากร่างกาย รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ยาที่ลักลอบนำเข้ามักเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งไม่มีผู้รับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา และเป็นยาปลอมหรือยาเสื่อมคุณภาพ ควรซื้อยาจากร้านยาคุณภาพ ปรีกษาแพทย์ หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยา แต่หากพบยาต้องสงสัย และไม่ปลอดภัยในการใช้ หรือพบเห็นเว็บไซต์ที่มีการโฆษณาขายยาที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนแจ้งมายังสายด่วน อย. โทร.1556 เพื่อ อย. จะได้ติดตามตรวจสอบจับกุมและลงโทษสถานหนักแก่ผู้กระทำผิดต่อไป

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 6 ตุลาคม 2552 แลงข่าว 2 /ปีงบประมาณ 2553

ข้อมูล Fact Sheet เพิ่มเติม

1. ยาผิดกฎหมาย อันตรายถึงชีวิต อย่าคิดลองเสี่ยง
http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_68_1192182622.pdf
2. คุณภาพของยา
http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_55_1176266153.pdf
3. ผลิตภัณฑ์จ่าย แจก และโฆษณา ต้องปฏิบัติตาม พรบ. ยา
http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_fact_sheet/file/f_44_1170741924.pdf